

# ร่างนโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

## นโยบายคุกกี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ภายใต้โดเมนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ psu.ac.th ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

## คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กที่มีข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเว็บ เมื่อใดก็ตามที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ เว็บไซต์จะส่งคุกกี้ไปยังอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ อุปกรณ์ของคุณจะจัดเก็บคุกกี้โดยอัตโนมัติในไฟล์ที่อยู่ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเมื่อคุณกลับมาที่เว็บไซต์อีกครั้ง เว็บไซต์จะตอบสนองในรูปแบบที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น จดจำการตั้งค่าของคุณ ให้เวลาในการโหลดหน้าเว็บที่เร็วขึ้นและอื่นๆ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน

ในกรณีนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บ เพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการของมหาวิทยาลัยทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่านโดยการเก็บข้อมูลนี้เพื่อเป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านทั้งในก่อนหน้าและปัจจุบันหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

## มหาวิทยาลัยใช้คุกกี้อย่างไร

มหาวิทยาลัยใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมสถิติผู้ใช้บริการและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดลักษณะของผู้ใช้บริการ ในขณะที่ผู้ใช้บริการใช้งานผ่านเว็บไซต์ จุดประสงค์ในการใช้คุกกี้ คือ เพื่อปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ให้ผู้ใช้บริการที่เป็นผู้เยี่ยมชม ประเภทของคุกกี้ที่ใช้ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่าน โดยจะทำให้มหาวิทยาลัยเข้าใจลักษณะ การใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้เร็ว และทำให้เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเข้าถึงได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้น รวมไปถึง

1. เก็บบันทึกการเข้าใช้ของคุณ
2. ทำความเข้าใจว่าคุณใช้เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอย่างไร
3. ทำความเข้าใจพฤติกรรมและความสนใจของคุณในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
4. ข้อมูลในการจัดเก็บที่เกี่ยวข้องในส่วนอื่นๆ บางกรณีมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามดำเนินการ ซึ่งอาจต้องใช้ IP Address และคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลกับมหาวิทยาลัยการใช้คุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

## คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อระบุสถานะการแสดงผลบนเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยซึ่งคุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลและมั่นใจได้ว่าเว็บไซต์ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ข้อมูลและบริการแก่คุณอย่างปลอดภัยและเหมาะสมที่สุด คุณต้องยอมรับ คุกกี้ที่จำเป็นเหล่านี้เพื่อให้สามารถใช้ระบบของมหาวิทยาลัยได้ คุกกี้ประเภทนี้จะถูกจัดเก็บและลบออกหลังจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์

## คุกกี้วิเคราะห์/ประสิทธิภาพ

คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและเก็บรวบรวมค่าสถิติและพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ โดยเฉพาะเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์หน้าใดของเว็บไซต์ที่เข้าชมบ่อยที่สุดหรือหากพวกเขาได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดบนหน้าเว็บ คุกกี้เหล่านี้ตรวจสอบประสิทธิภาพของไซต์ในขณะที่ผู้ใช้โต้ตอบกับไซต์เท่านั้น คุกกี้เหล่านี้ไม่รวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้เยี่ยมชมได้ซึ่งหมายความว่าข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมจะไม่ระบุตัวตนและใช้เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์เท่านั้น เจ้าของเว็บไซต์สามารถใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเว็บไซต์เพื่อทำการปรับปรุง หากไม่มีคุกกี้ประสิทธิภาพนี้มหาวิทยาลัยจะไม่สามารถปรับปรุงเว็บไซต์และฟังก์ชันการทำงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด

## คุกกี้ช่วยในการใช้งาน

คุกกี้ช่วยในการใช้งาน คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำตัวเลือกที่ผู้เยี่ยมชมเลือกได้ (เช่นชื่อผู้ใช้ภาษา หรือภูมิภาค) และมอบคุณสมบัติที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น คุกกี้เหล่านี้ยังสามารถใช้เพื่อจดจำการเปลี่ยนแปลงที่ผู้เยี่ยมชมทำกับขนาดตัวอักษรแบบอักษรและส่วนอื่น ๆ ของหน้าเว็บที่ผู้เยี่ยมชมสามารถปรับแต่งได้ นอกจากนี้ยังอาจใช้เพื่อให้บริการที่ผู้เยี่ยมชมร้องขอเช่นการดูวิดีโอหรือแสดงความคิดเห็นในบล็อก ข้อมูลที่คุกกี้เหล่านี้รวบรวมอาจไม่ระบุ ตัวตนและไม่สามารถติดตามกิจกรรมการท่องเว็บบนเว็บไซต์อื่นได้

## คุกกี้ที่ไม่ได้จัดประเภท

คุกกี้ที่ไม่ได้จัดประเภทคือคุกกี้ที่ไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่อื่นใดหรืออยู่ระหว่างการจัดหมวดหมู่ คุกกี้บางประเภท ในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น ลักษณะการทำงานต่าง ๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการ เว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มหาวิทยาลัยไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านี้ได้ ผู้ใช้บริการควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของผู้ใช้บริการไปใช้ วิธีปิดการทำงานของคุกกี้ ผู้ใช้บริการสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการ และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลของคุกกี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม

ก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากผู้ใช้บริการปิดการทำงานคุกกี้ อาจทำให้ผู้ใช้บริการใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น หากต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ รวมถึงวิธีการดูว่ามีการวางคุกกี้ใดบ้างและวิธีการจัดการและลบคุกกี้ โปรดไปที่ [www.allaboutcookies.org](http://www.allaboutcookies.org) หรือ [www.aboutcookies.org](http://www.aboutcookies.org)

## คุกกี้ ฟังก์ชัน (เสริม)

คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อบันทึกการเข้าใช้ซ้ำและเพื่อไม่ให้เกิดการแจ้งข้อความระบบแบบ pop-up ปรากฏขึ้น

## การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถลบและปฏิเสธการเก็บคุกกี้ได้ โดยศึกษาตามวิธีการที่ระบุในแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้อยู่ เช่น Chrome / Firefox / Internet Explorer / Safari เป็นต้น

## วิธีการจัดเก็บ

มหาวิทยาลัยจะจัดเก็บข้อมูลของท่านที่ได้มาจากคุกกี้ ดังนี้:

1. ลักษณะการจัดเก็บ : มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลของท่านด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
2. สถานที่จัดเก็บ : มหาวิทยาลัยเก็บไว้ในคลาวด์เซิร์ฟเวอร์กับ [\*]
3. ระยะเวลาการจัดเก็บ : โปรดดู “มหาวิทยาลัยใช้คุกกี้อย่างไร”

4. เมื่อระยะเวลาการจัดเก็บสิ้นสุดลง มหาวิทยาลัยจะลบข้อมูลเหล่านี้จากเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงพื้นที่จัดเก็บแบบคลาวด์เมื่อมีการแจ้งให้ต้องการยกเลิกจากผู้ให้บริการ

## การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบ และจะได้ประกาศ อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดยมหาวิทยาลัยจะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่าน ได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

## ติดต่อ

ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของมหาวิทยาลัยท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า (ส่วนควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล) สำนักงานกฎหมาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถนนกาญจนวนิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร.074-282241,074-282242 อีเมล : [PSU\\_DPO@psu.ac.th](mailto:PSU_DPO@psu.ac.th)

ประกาศนี้ แจ้งไว้เมื่อวันที่ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป